



ราชวิทยาลัย จุกาภรณ์

ประกาศราชวิทยาลัยจุกาภรณ์

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ราชวิทยาลัยจุกาภรณ์ได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยข้อบังคับราชวิทยาลัยจุกาภรณ์ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้บริหารและผูปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุกาภรณ์ปฏิบัติตนยึดมั่นมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่เป็นการรับโดยธรรมจรรยา^๑ หรือการให้ตามประเพณี รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ราชวิทยาลัยจุกาภรณ์ จึงกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและผูปฏิบัติงานทั้งหมดยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา หรือมีความจำเป็นอย่างยั้งที่ต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

^๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

โดยรายงานการรับนั้น ให้ผู้บริหารสูงสุดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับ เพื่อวินิจฉัยเหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะรับไว้เป็นสิทธิของผู้รับหรือไม่

ทั้งนี้ สนับสนุนให้มีการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงความ ต้อนรับ หรือกรณีอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม โดยวิธีการอย่างอื่นแทนการให้ของขวัญ เช่น การใช้ บัตรอวยพร หรือการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

โก. ก

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์